

อปท.ที่ยังตอบแบบ IITไม่ได้ขั้นต่ำ 10 มิ.ย.62 เวลา 09.00 น.

ที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการตอบ IIT
1	กระบี่	เกาะลันตา	เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
2	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
3	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้า	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
4	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
5	กาญจนบุรี	บ่อพลอย	เทศบาลตำบลบ่อพลอย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
6	กาญจนบุรี	บ่อพลอย	องค์การบริหารส่วนตำบลชองด่าน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
7	กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	เทศบาลตำบลเอราวัณ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
8	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
9	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
10	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	เทศบาลตำบลดอนขมิ้น	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
11	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	เทศบาลตำบลท่าม่วง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
12	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	เทศบาลตำบลท่าล้อ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
13	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
14	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
15	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
16	กาญจนบุรี	สังขละบุรี	เทศบาลตำบลวังคะ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
17	กาญจนบุรี	พนมทวน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
18	กาญจนบุรี	พนมทวน	เทศบาลตำบลดอนเจดีย์	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
19	กาญจนบุรี	เลาขวัญ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
20	กาญจนบุรี	ด่านมะขามเตี้ย	องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
21	กาฬสินธุ์	นามน	เทศบาลตำบลสงเปลือย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
22	กาฬสินธุ์	กมลาไสย	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสมบูรณ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
23	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
24	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
25	กาฬสินธุ์	ยางตลาด	เทศบาลตำบลอีต้อม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
26	กาฬสินธุ์	สมเด็จ	เทศบาลตำบลผาเสวย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
27	กาฬสินธุ์	สามชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
28	กาฬสินธุ์	สามชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลคำสร้างเที่ยง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
29	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	เทศบาลตำบลปากดง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
30	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
31	กำแพงเพชร	ไทรงาม	องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
32	กำแพงเพชร	ไทรงาม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
33	กำแพงเพชร	ไทรงาม	องค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
34	กำแพงเพชร	ชาณุวรลักษบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาล	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
35	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
36	ขอนแก่น	บ้านฝาง	เทศบาลตำบลหนองบัว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
37	ขอนแก่น	บ้านฝาง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
38	ขอนแก่น	บ้านฝาง	เทศบาลตำบลโคกงาม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
39	ขอนแก่น	หนองเรือ	เทศบาลตำบลหนองเรือ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
40	ขอนแก่น	หนองเรือ	เทศบาลตำบลโนนทอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
41	ขอนแก่น	หนองเรือ	เทศบาลตำบลกุดกว้าง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
42	ขอนแก่น	ชุมแพ	เทศบาลตำบลโนนสะอาด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
43	ขอนแก่น	สีชมพู	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
44	ขอนแก่น	สีชมพู	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
45	ขอนแก่น	สีชมพู	องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
46	ขอนแก่น	น้ำพอง	องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ

47	ขอนแก่น	น้ำพอง	เทศบาลตำบลสะอาด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
48	ขอนแก่น	น้ำพอง	เทศบาลตำบลม่วงหวาน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
49	ขอนแก่น	น้ำพอง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
50	ขอนแก่น	น้ำพอง	องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
51	ขอนแก่น	อุบลรัตน์	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
52	ขอนแก่น	กระนวน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
53	ขอนแก่น	บ้านไผ่	เทศบาลตำบลในเมือง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
54	ขอนแก่น	บ้านไผ่	องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
55	ขอนแก่น	เปือยน้อย	เทศบาลตำบลเปือยน้อย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
56	ขอนแก่น	เปือยน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
57	ขอนแก่น	เปือยน้อย	เทศบาลตำบลสระแก้ว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
58	ขอนแก่น	พล	เทศบาลเมืองเมืองพล	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
59	ขอนแก่น	พล	องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
60	ขอนแก่น	หนองสองห้อง	เทศบาลตำบลหนองสองห้อง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
61	ขอนแก่น	หนองสองห้อง	องค์การบริหารส่วนตำบลคึมชาด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
62	ขอนแก่น	มัญจาคีรี	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
63	ขอนแก่น	มัญจาคีรี	องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
64	ขอนแก่น	ชนบท	เทศบาลตำบลชนบท	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
65	ขอนแก่น	ชนบท	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
66	ขอนแก่น	เขาสวนกวาง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
67	ขอนแก่น	เขาสวนกวาง	องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
68	ขอนแก่น	ภูผาม่าน	เทศบาลตำบลโนนคอม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
69	ขอนแก่น	ภูผาม่าน	องค์การบริหารส่วนตำบลวังสาวป	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
70	ขอนแก่น	ชำสูง	องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
71	ขอนแก่น	โคกโพธิ์ไชย	เทศบาลตำบลบ้านโคก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
72	ขอนแก่น	หนองนาคำ	เทศบาลตำบลหนองนาคำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
73	ขอนแก่น	บ้านแฮด	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
74	ขอนแก่น	เวียงเก่า	เทศบาลตำบลในเมือง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
75	จันทบุรี	ขลุง	องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
76	จันทบุรี	มะขาม	เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
77	จันทบุรี	มะขาม	เทศบาลตำบลฉมับ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
78	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	เทศบาลตำบลบางขนาก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
79	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหิน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
80	ฉะเชิงเทรา	ราชสาส์น	องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
81	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	เทศบาลเมืองบ้านสวน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
82	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
83	ชลบุรี	บ้านบึง	เทศบาลตำบลหัวกุญแจ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
84	ชลบุรี	บ้านบึง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
85	ชลบุรี	บางละมุง	เทศบาลตำบลโป่ง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
86	ชลบุรี	พานทอง	เทศบาลตำบลพานทอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
87	ชลบุรี	พานทอง	องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
88	ชลบุรี	พานทอง	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
89	ชลบุรี	พนัสนิคม	องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
90	ชลบุรี	พนัสนิคม	องค์การบริหารส่วนตำบลลานมะดุม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
91	ชลบุรี	ศรีราชา	เทศบาลนครแหลมฉบัง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
92	ชลบุรี	บ่อทอง	เทศบาลตำบลบ่อทอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
93	ชัยนาท	เมืองชัยนาท	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
94	ชัยนาท	เมืองชัยนาท	เทศบาลตำบลหาดท่าเสา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
95	ชัยนาท	เมืองชัยนาท	เทศบาลตำบลเสือโฮก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
96	ชัยนาท	มโนรมย์	เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ

97	ชัยนาท	มโนรมย์	องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
98	ชัยนาท	วัดสิงห์	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
99	ชัยนาท	หันคา	องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
100	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
101	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
102	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
103	ชัยภูมิ	บ้านเขว้า	เทศบาลตำบลทุ่งทอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
104	ชัยภูมิ	บ้านเขว้า	เทศบาลตำบลตลาดแร่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
105	ชัยภูมิ	บ้านเขว้า	องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
106	ชัยภูมิ	คอนสวรรค์	องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
107	ชัยภูมิ	คอนสวรรค์	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
108	ชัยภูมิ	เกษตรสมบูรณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
109	ชัยภูมิ	เกษตรสมบูรณ์	เทศบาลตำบลบ้านเตือ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
110	ชัยภูมิ	เกษตรสมบูรณ์	เทศบาลตำบลบ้านเป่า	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
111	ชัยภูมิ	เกษตรสมบูรณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
112	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	เทศบาลตำบลหลวงศิริ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
113	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
114	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
115	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
116	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
117	ชัยภูมิ	จัตุรัส	เทศบาลตำบลจัตุรัส	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
118	ชัยภูมิ	เทพสถิต	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
119	ชัยภูมิ	ภูเขียว	เทศบาลตำบลภูเขียว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
120	ชัยภูมิ	ภูเขียว	เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
121	ชัยภูมิ	ภูเขียว	องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
122	ชัยภูมิ	ภูเขียว	เทศบาลตำบลธาตุทอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
123	ชัยภูมิ	ภูเขียว	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
124	ชัยภูมิ	บ้านแท่น	เทศบาลตำบลบ้านแท่น	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
125	ชัยภูมิ	บ้านแท่น	องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
126	ชัยภูมิ	แก่งคร้อ	องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
127	ชัยภูมิ	แก่งคร้อ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
128	ชัยภูมิ	แก่งคร้อ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
129	ชัยภูมิ	แก่งคร้อ	องค์การบริหารส่วนตำบลเก้ายาดี	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
130	ชัยภูมิ	แก่งคร้อ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
131	ชัยภูมิ	แก่งคร้อ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
132	ชัยภูมิ	เนินสง่า	องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
133	ชัยภูมิ	ซับใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
134	ชุมพร	เมืองชุมพร	เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
135	ชุมพร	เมืองชุมพร	องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
136	ชุมพร	เมืองชุมพร	เทศบาลตำบลขุนกระหัง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
137	ชุมพร	เมืองชุมพร	เทศบาลตำบลหาดทรายรี	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
138	ชุมพร	ปะทิว	เทศบาลตำบลชุมโค	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
139	ชุมพร	หลังสวน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพละ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
140	ชุมพร	หลังสวน	เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
141	เชียงราย	เมืองเชียงราย	เทศบาลตำบลแม่ยาว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
142	เชียงราย	เมืองเชียงราย	องค์การบริหารส่วนตำบลลริมกก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
143	เชียงราย	เมืองเชียงราย	เทศบาลตำบลดอยลาน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
144	เชียงราย	เวียงชัย	เทศบาลตำบลเวียงเหนือ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
145	เชียงราย	เทิง	เทศบาลตำบลสันทรายงาม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
146	เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ

147	เขียงราย	ดอยหลวง	องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
148	ตราด	เมืองตราด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
149	ตราด	คลองใหญ่	เทศบาลตำบลหาดเล็ก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
150	ตราด	แหลมงอบ	เทศบาลตำบลแหลมงอบ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
151	ตราด	แหลมงอบ	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
152	ตราด	เกาะกูด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
153	ตราด	เกาะกูด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
154	ตาก	เมืองตาก	องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
155	ตาก	เมืองตาก	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
156	ตาก	เมืองตาก	องค์การบริหารส่วนตำบลปามะม่วง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
157	ตาก	เมืองตาก	เทศบาลตำบลหนองบัวใต้	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
158	ตาก	เมืองตาก	องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจวบ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
159	ตาก	แม่ระมาด	เทศบาลตำบลแม่ระมาด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
160	ตาก	แม่ระมาด	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
161	ตาก	แม่ระมาด	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
162	ตาก	แม่ระมาด	องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
163	ตาก	พบพระ	เทศบาลตำบลพบพระ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
164	ตาก	วังเจ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
165	นครพนม	ปลาปาก	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
166	นครพนม	ปลาปาก	องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
167	นครพนม	ปลาปาก	องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
168	นครพนม	ท่าอุเทน	องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
169	นครพนม	นาหว้า	องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
170	นครพนม	ธาตุพนม	เทศบาลตำบลธาตุพนม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
171	นครพนม	ธาตุพนม	เทศบาลตำบลฝั่งแดง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
172	นครพนม	ธาตุพนม	องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
173	นครพนม	เรณูนคร	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างขึ้น	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
174	นครพนม	เรณูนคร	องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
175	นครพนม	นาแก	เทศบาลตำบลนาแก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
176	นครพนม	นาแก	องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
177	นครพนม	นาแก	องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
178	นครพนม	นาแก	องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
179	นครพนม	นาแก	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
180	นครพนม	นาแก	องค์การบริหารส่วนตำบลลีซมพู่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
181	นครพนม	ศรีสงคราม	เทศบาลตำบลสามผง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
182	นครพนม	ศรีสงคราม	เทศบาลตำบลบ้านชำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
183	นครพนม	นาหว้า	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
184	นครพนม	โพนสวรรค์	เทศบาลตำบลโพนสวรรค์	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
185	นครพนม	โพนสวรรค์	องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
186	นครพนม	วังยาง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
187	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
188	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
189	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	เทศบาลตำบลพุดชา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
190	นครราชสีมา	บ้านเหลื่อม	องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
191	นครราชสีมา	จักราช	องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
192	นครราชสีมา	จักราช	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
193	นครราชสีมา	จักราช	องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
194	นครราชสีมา	โชคชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
195	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
196	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	เทศบาลตำบลหนองกรด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ

197	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
198	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
199	นครราชสีมา	โนนไทย	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
200	นครราชสีมา	ขามสะแกแสง	องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงาด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
201	นครราชสีมา	ขามสะแกแสง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
202	นครราชสีมา	ปักธงชัย	เทศบาลเมืองเมืองปัก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
203	นครราชสีมา	ชุมพวง	องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
204	นครราชสีมา	ชุมพวง	องค์การบริหารส่วนตำบลทาลาด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
205	นครราชสีมา	ชุมพวง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
206	นครราชสีมา	สีคิ้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
207	นครราชสีมา	สีคิ้ว	เทศบาลตำบลลาดบัวขาว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
208	นครราชสีมา	ปากช่อง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระทะ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
209	นครราชสีมา	ปากช่อง	องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
210	นครราชสีมา	ปากช่อง	องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
211	นครราชสีมา	หนองบุญมาก	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
212	นครราชสีมา	แก้งสนามนาง	เทศบาลตำบลบึงสำโรง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
213	นครราชสีมา	วังน้ำเขียว	องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
214	นครราชสีมา	เมืองยาง	องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาควัว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
215	นครราชสีมา	พระทองคำ	องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
216	นครราชสีมา	ลำทะเมนชัย	เทศบาลตำบลหนองบัววง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
217	นครราชสีมา	สีดา	เทศบาลตำบลสีดา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
218	นครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
219	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
220	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	เทศบาลเมืองปากพูน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
221	นครศรีธรรมราช	เขียร์ใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนาน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
222	นครศรีธรรมราช	เขียร์ใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
223	นครศรีธรรมราช	เขียร์ใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
224	นครศรีธรรมราช	ชะอวด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
225	นครศรีธรรมราช	ทุ่งสง	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
226	นครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่	องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
227	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	เทศบาลเมืองปากพนัง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
228	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
229	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
230	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
231	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพ็ง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
232	นครศรีธรรมราช	ร่อนพิบูลย์	เทศบาลตำบลเขาชุมทอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
233	นครศรีธรรมราช	หัวไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
234	นครศรีธรรมราช	หัวไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
235	นครศรีธรรมราช	หัวไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
236	นครศรีธรรมราช	บางขัน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลานาว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
237	นครศรีธรรมราช	นบพิตำ	องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
238	นครศรีธรรมราช	นบพิตำ	องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
239	นครศรีธรรมราช	ช้างกลาง	เทศบาลตำบลสวนขัน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
240	นครศรีธรรมราช	เฉลิมพระเกียรติ	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
241	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	เทศบาลนครนครสวรรค์	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
242	นราธิวาส	ยี่งอ	เทศบาลตำบลยี่งอ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
243	นราธิวาส	สุโหงปาดี	องค์การบริหารส่วนตำบลลรีโก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
244	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	เทศบาลตำบลโนนสว่าง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
245	บึงกาฬ	เซกา	เทศบาลตำบลศรีพนา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
246	บึงกาฬ	ปากคาด	องค์การบริหารส่วนตำบลปากคาด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ

247	บุรีรัมย์	กระสัง	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดวน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
248	บุรีรัมย์	กระสัง	เทศบาลตำบลสองชั้น	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
249	บุรีรัมย์	ประโคนชัย	เทศบาลตำบลแสงโทน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
250	บุรีรัมย์	ประโคนชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
251	บุรีรัมย์	สตึก	เทศบาลตำบลสะแก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
252	บุรีรัมย์	โนนดินแดง	เทศบาลตำบลโนนดินแดง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
253	บุรีรัมย์	โนนดินแดง	องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
254	ปราจีนบุรี	เมืองปราจีนบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
255	ปราจีนบุรี	กบินทร์บุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
256	ปราจีนบุรี	กบินทร์บุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
257	ปราจีนบุรี	ประจันตคาม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
258	ปราจีนบุรี	ศรีมหาโพธิ์	องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
259	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
260	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
261	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
262	พระนครศรีอยุธยา	ท่าเรือ	เทศบาลตำบลท่าเรือ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
263	พระนครศรีอยุธยา	อุทัย	องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
264	พระนครศรีอยุธยา	อุทัย	องค์การบริหารส่วนตำบลธนู	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
265	พะเยา	เมืองพะเยา	เทศบาลตำบลท่าจำปี	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
266	พะเยา	ดอกคำใต้	เทศบาลตำบลห้วยลาน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
267	พัทลุง	ควนขนุน	เทศบาลตำบลหนองพ้อ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
268	พัทลุง	ปากพะยูน	เทศบาลตำบลดอนประตู	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
269	พัทลุง	ปากพะยูน	เทศบาลตำบลดอนทราย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
270	พัทลุง	บางแก้ว	เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
271	พัทลุง	บางแก้ว	เทศบาลตำบลบางแก้ว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
272	พิจิตร	เมืองพิจิตร	เทศบาลเมืองพิจิตร	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
273	พิจิตร	เมืองพิจิตร	องค์การบริหารส่วนตำบลยานยาว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
274	พิจิตร	เมืองพิจิตร	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
275	พิจิตร	เมืองพิจิตร	เทศบาลตำบลวังกรด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
276	พิจิตร	เมืองพิจิตร	เทศบาลตำบลหัวดง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
277	พิจิตร	วังทรายพูน	เทศบาลตำบลวังทรายพูน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
278	พิจิตร	วังทรายพูน	เทศบาลตำบลหนองปล้อง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
279	พิจิตร	โพธิ์ประทับช้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
280	พิจิตร	ตะพานหิน	เทศบาลตำบลหนองพยอม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
281	พิจิตร	ตะพานหิน	องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
282	พิจิตร	ตะพานหิน	องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
283	พิจิตร	บางมูลนาก	เทศบาลตำบลบางไผ่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
284	พิจิตร	บางมูลนาก	องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
285	พิจิตร	โพทะเล	เทศบาลตำบลโพทะเล	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
286	พิจิตร	โพทะเล	องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
287	พิจิตร	โพทะเล	องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลนง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
288	พิจิตร	โพทะเล	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขมิ้น	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
289	พิจิตร	โพทะเล	เทศบาลตำบลท่าเสา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
290	พิจิตร	โพทะเล	องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
291	พิจิตร	สามง่าม	เทศบาลตำบลเนินปอ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
292	พิจิตร	สามง่าม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
293	พิจิตร	ทับคล้อ	องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
294	พิจิตร	ทับคล้อ	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
295	พิจิตร	สากเหล็ก	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
296	พิจิตร	วชิราราม	องค์การบริหารส่วนตำบลมิ่งบัว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ

297	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
298	พิษณุโลก	นครไทย	เทศบาลตำบลบ้านแยง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
299	พิษณุโลก	พรหมพิราม	องค์การบริหารส่วนตำบลดงเหล็กเทียม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
300	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
301	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
302	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
303	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
304	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
305	เพชรบุรี	หนองหญ้าปล้อง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
306	เพชรบุรี	ท่ายาง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
307	เพชรบุรี	ท่ายาง	องค์การบริหารส่วนตำบลลกสัดหลวง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
308	เพชรบุรี	ท่ายาง	องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
309	เพชรบุรี	แก่งกระจาน	องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
310	เพชรบุรี	แก่งกระจาน	องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
311	เพชรบุรี	แก่งกระจาน	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเต็ง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
312	แพร่	ร้องกวาง	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
313	แพร่	ลอง	เทศบาลตำบลเวียงต้า	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
314	แพร่	สูงเม่น	เทศบาลตำบลสูงเม่น	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
315	แพร่	สูงเม่น	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำข่า	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
316	แพร่	สูงเม่น	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
317	แพร่	สูงเม่น	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
318	แพร่	สูงเม่น	องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
319	แพร่	สอง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
320	แพร่	สอง	เทศบาลตำบลห้วยหม้าย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
321	แพร่	สอง	องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
322	แพร่	วังชิ้น	องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
323	แพร่	วังชิ้น	องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
324	แพร่	หนองม่วงไข่	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
325	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
326	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนตำบลแวงนาง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
327	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
328	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
329	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
330	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
331	มหาสารคาม	แกดำ	องค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
332	มหาสารคาม	แกดำ	เทศบาลตำบลมิตรภาพ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
333	มหาสารคาม	แกดำ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
334	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
335	มหาสารคาม	กันทรวิชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาใหญ่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
336	มหาสารคาม	เขียงยืน	เทศบาลตำบลเขียงยืน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
337	มหาสารคาม	บรบือ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
338	มหาสารคาม	บรบือ	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจัว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
339	มหาสารคาม	นาเชือก	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
340	มหาสารคาม	พยัคฆภูมิพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
341	มหาสารคาม	พยัคฆภูมิพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์พัฒนา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
342	มหาสารคาม	พยัคฆภูมิพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
343	มหาสารคาม	วาปีปทุม	องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
344	มหาสารคาม	วาปีปทุม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
345	มหาสารคาม	กุดรัง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
346	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ

347	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	เทศบาลตำบลฝั่งแดง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
348	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	เทศบาลตำบลนาสีนวน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
349	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
350	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	เทศบาลตำบลร่มเกล้า	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
351	มุกดาหาร	ดอนตาล	เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
352	มุกดาหาร	ดอนตาล	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
353	มุกดาหาร	ดอนตาล	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
354	มุกดาหาร	ดอนตาล	องค์การบริหารส่วนตำบลนาละเม็ง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
355	มุกดาหาร	ดงหลวง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
356	มุกดาหาร	ดงหลวง	เทศบาลตำบลกกตูม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
357	มุกดาหาร	คำชะอี	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
358	มุกดาหาร	คำชะอี	องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
359	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่नाจาง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
360	แม่ฮ่องสอน	ปางมะผ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
361	แม่ฮ่องสอน	ปางมะผ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
362	ยโสธร	กุดชุม	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
363	ยโสธร	กุดชุม	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
364	ยะลา	เมืองยะลา	เทศบาลนครยะลา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
365	ยะลา	เมืองยะลา	องค์การบริหารส่วนตำบลลิสดล	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
366	ยะลา	ธารโต	องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
367	ยะลา	ธารโต	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
368	ยะลา	ยะหา	องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
369	ยะลา	กรงปินัง	องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
370	ยะลา	กรงปินัง	องค์การบริหารส่วนตำบลปูโรง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
371	ร้อยเอ็ด	เมืองร้อยเอ็ด	เทศบาลตำบลสีแก้ว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
372	ร้อยเอ็ด	เมืองร้อยเอ็ด	เทศบาลตำบลปอภาร	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
373	ร้อยเอ็ด	เมืองร้อยเอ็ด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
374	ร้อยเอ็ด	ธวัชบุรี	เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
375	ร้อยเอ็ด	ธวัชบุรี	เทศบาลตำบลธงธานี	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
376	ร้อยเอ็ด	ธวัชบุรี	เทศบาลตำบลอุ่มเม้า	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
377	ร้อยเอ็ด	ธวัชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
378	ร้อยเอ็ด	ธวัชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลราชธานี	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
379	ร้อยเอ็ด	โพนทอง	เทศบาลตำบลโพนทอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
380	ร้อยเอ็ด	เสลภูมิ	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิสัย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
381	ร้อยเอ็ด	สุวรรณภูมิ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
382	ร้อยเอ็ด	สุวรรณภูมิ	องค์การบริหารส่วนตำบลข้างเฟือก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
383	ร้อยเอ็ด	เมืองสรวง	เทศบาลตำบลหนองหิน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
384	ร้อยเอ็ด	จังหาร	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าฝาง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
385	ร้อยเอ็ด	จังหาร	เทศบาลตำบลผักแว่น	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
386	ร้อยเอ็ด	เขียงขวัญ	องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
387	ระนอง	เมืองระนอง	เทศบาลตำบลราชกรูด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
388	ระนอง	เมืองระนอง	องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
389	ระนอง	เมืองระนอง	เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
390	ระนอง	เมืองระนอง	องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
391	ระนอง	กะเปอร์	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
392	ระนอง	กระบุรี	เทศบาลตำบล.ป.ร.	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
393	ระยอง	เมืองระยอง	เทศบาลตำบลเชิงเนิน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
394	ระยอง	เมืองระยอง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
395	ระยอง	เมืองระยอง	องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
396	ระยอง	บ้านฉาง	องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ

397	ระยอง	บ้านฉาง	เทศบาลตำบลบ้านฉาง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
398	ระยอง	แกลง	องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
399	ระยอง	แกลง	เทศบาลตำบลเนินซ้อ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
400	ระยอง	แกลง	เทศบาลตำบลบ้านนา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
401	ระยอง	วังจันทร์	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
402	ระยอง	ปลวกแดง	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
403	ระยอง	เขาชะเมา	เทศบาลตำบลชำซ้อ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
404	ระยอง	เขาชะเมา	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
405	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
406	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
407	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูลทอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
408	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
409	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
410	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
411	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	เทศบาลตำบลเขาสูง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
412	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
413	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
414	ราชบุรี	จอมบึง	องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
415	ราชบุรี	จอมบึง	เทศบาลตำบลด่านทับตะโก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
416	ราชบุรี	จอมบึง	องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
417	ราชบุรี	สวนผึ้ง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
418	ราชบุรี	สวนผึ้ง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
419	ราชบุรี	ดำเนินสะดวก	เทศบาลตำบลประสาธสิริ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
420	ราชบุรี	ดำเนินสะดวก	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
421	ราชบุรี	ดำเนินสะดวก	เทศบาลตำบลบ้านไร่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
422	ราชบุรี	บ้านโป่ง	เทศบาลตำบลห้วยกระบอก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
423	ราชบุรี	โพธาราม	เทศบาลตำบลคลองตาคน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
424	ราชบุรี	โพธาราม	เทศบาลตำบลบ้านซ้อ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
425	ราชบุรี	โพธาราม	เทศบาลตำบลดอนทราย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
426	ราชบุรี	โพธาราม	องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
427	ราชบุรี	โพธาราม	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
428	ราชบุรี	โพธาราม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
429	ราชบุรี	ปากท่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
430	ราชบุรี	ปากท่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
431	ราชบุรี	ปากท่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
432	ราชบุรี	ปากท่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
433	ราชบุรี	วัดเพลง	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
434	ราชบุรี	บ้านคา	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
435	ลพบุรี	ชัยบาดาล	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
436	ลำปาง	เมืองลำปาง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
437	ลำปาง	เมืองลำปาง	องค์การบริหารส่วนตำบลลูนุญาคพัฒนา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
438	ลำปาง	แม่เมาะ	องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
439	ลำปาง	เกาะคา	เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
440	ลำปาง	งาว	องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
441	ลำปาง	งาว	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
442	ลำปาง	งาว	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๊อบ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
443	ลำปาง	แจ้ห่ม	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
444	ลำปาง	แม่พริก	เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
445	ลำปาง	ห้างฉัตร	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
446	ลำพูน	เมืองลำพูน	เทศบาลตำบลท่าช้างทอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ

447	เลย	นาดวง	เทศบาลตำบลนาดวง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
448	เลย	เขียงคาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเขียงคาน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
449	เลย	เขียงคาน	องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
450	เลย	เขียงคาน	องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
451	เลย	ปากชม	เทศบาลตำบลเขียงกลม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
452	เลย	ด่านซ้าย	องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
453	เลย	ผาขาว	เทศบาลตำบลโนนปอแดง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
454	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
455	ศรีสะเกษ	ยางชุมน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมนุญ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
456	ศรีสะเกษ	ไพรบึง	เทศบาลตำบลไพรบึง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
457	ศรีสะเกษ	ไพรบึง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
458	ศรีสะเกษ	ราชโศล	เทศบาลตำบลเมืองคง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
459	ศรีสะเกษ	ราชโศล	องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
460	ศรีสะเกษ	ราชโศล	องค์การบริหารส่วนตำบลตุ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
461	ศรีสะเกษ	ราชโศล	เทศบาลตำบลบัวทุ่ง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
462	ศรีสะเกษ	ราชโศล	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
463	ศรีสะเกษ	ราชโศล	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
464	ศรีสะเกษ	ราชโศล	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างปี	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
465	ศรีสะเกษ	อุทุมพรพิสัย	เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
466	ศรีสะเกษ	อุทุมพรพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไผ่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
467	ศรีสะเกษ	อุทุมพรพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลตาเกษ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
468	ศรีสะเกษ	อุทุมพรพิสัย	เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
469	ศรีสะเกษ	บึงบูรพ์	องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
470	ศรีสะเกษ	ห้วยทับทัน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
471	ศรีสะเกษ	โนนคูณ	องค์การบริหารส่วนตำบลบก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
472	ศรีสะเกษ	ศรีรัตนะ	องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
473	ศรีสะเกษ	ศรีรัตนะ	องค์การบริหารส่วนตำบลสระยาว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
474	ศรีสะเกษ	ศรีรัตนะ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสื่องข้าว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
475	ศรีสะเกษ	น้ำเกลี้ยง	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกลี้ยง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
476	ศรีสะเกษ	วังหิน	เทศบาลตำบลวังหิน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
477	ศรีสะเกษ	วังหิน	องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
478	ศรีสะเกษ	ภูสิงห์	องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
479	ศรีสะเกษ	เบญจลักษ์	องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
480	ศรีสะเกษ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	เทศบาลตำบลโดด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
481	ศรีสะเกษ	โพธิ์ศรีสุวรรณ	เทศบาลตำบลผือใหญ่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
482	สกลนคร	เมืองสกลนคร	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
483	สกลนคร	เมืองสกลนคร	เทศบาลตำบลเขียงเครือ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
484	สกลนคร	กุสุมาลย์	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
485	สกลนคร	พรรณานิคม	องค์การบริหารส่วนตำบลข่ามิ่ง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
486	สกลนคร	พรรณานิคม	องค์การบริหารส่วนตำบลละฮี	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
487	สกลนคร	นิคมน้ำอูน	องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
488	สกลนคร	คำตากล้า	องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
489	สกลนคร	บ้านม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
490	สกลนคร	บ้านม่วง	องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
491	สกลนคร	อากาศอำนวย	องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
492	สกลนคร	อากาศอำนวย	เทศบาลตำบลท่าก้อน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
493	สกลนคร	เจริญศิลป์	องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
494	สกลนคร	เจริญศิลป์	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
495	สกลนคร	เจริญศิลป์	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
496	สงขลา	เมืองสงขลา	เทศบาลตำบลเกาะแก้ว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ

497	สงขลา	สทิงพระ	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
498	สงขลา	นาทวี	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรี	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
499	สงขลา	นาทวี	องค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
500	สงขลา	สะบ้าย้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลเปียน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
501	สงขลา	ระโนด	องค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
502	สงขลา	สะเดา	องค์การบริหารส่วนตำบลปริก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
503	สงขลา	สะเดา	เทศบาลตำบลคลองแงะ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
504	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
505	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	เทศบาลตำบลนาดี	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
506	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
507	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
508	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
509	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
510	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
511	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
512	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
513	สระแก้ว	คลองหาด	องค์การบริหารส่วนตำบลขี้มะกรูด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
514	สระแก้ว	ตาพระยา	องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
515	สระแก้ว	ตาพระยา	องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
516	สระแก้ว	ตาพระยา	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลาน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
517	สระแก้ว	วังน้ำเย็น	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
518	สระแก้ว	วัฒนานคร	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
519	สระแก้ว	วัฒนานคร	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
520	สระแก้ว	อรัญประเทศ	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
521	สระแก้ว	อรัญประเทศ	องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
522	สระแก้ว	อรัญประเทศ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
523	สิงห์บุรี	ค่ายบางระจัน	องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
524	สิงห์บุรี	ค่ายบางระจัน	องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
525	สิงห์บุรี	ค่ายบางระจัน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
526	สิงห์บุรี	พรหมบุรี	เทศบาลตำบลพรหมบุรี	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
527	สิงห์บุรี	พรหมบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
528	สิงห์บุรี	อินทร์บุรี	เทศบาลตำบลอินทร์บุรี	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
529	สิงห์บุรี	อินทร์บุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
530	สิงห์บุรี	อินทร์บุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
531	สิงห์บุรี	อินทร์บุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
532	สิงห์บุรี	อินทร์บุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
533	สิงห์บุรี	อินทร์บุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
534	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	เทศบาลตำบลห้วยวังทอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
535	สุพรรณบุรี	บางปลาม้า	เทศบาลตำบลต้นคราม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
536	สุพรรณบุรี	บางปลาม้า	องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
537	สุพรรณบุรี	สองพี่น้อง	องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรารักษ์	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
538	สุพรรณบุรี	สองพี่น้อง	เทศบาลตำบลทุ่งคอก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
539	สุราษฎร์ธานี	เมืองสุราษฎร์ธานี	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
540	สุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์	เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
541	สุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์	เทศบาลตำบลกรูด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
542	สุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์	เทศบาลตำบลข้างซ้าย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
543	สุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์	เทศบาลตำบลข้างขวา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
544	สุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
545	สุราษฎร์ธานี	ดอนสัก	เทศบาลเมืองดอนสัก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
546	สุราษฎร์ธานี	ดอนสัก	องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ

547	สุราษฎร์ธานี	เกาะสมุย	เทศบาลนครเกาะสมุย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
548	สุราษฎร์ธานี	เกาะพะงัน	เทศบาลตำบลเกาะเต่า	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
549	สุราษฎร์ธานี	ท่าชนะ	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
550	สุราษฎร์ธานี	คีรีรัฐนิคม	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
551	สุราษฎร์ธานี	พนม	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
552	สุราษฎร์ธานี	ท่าฉาง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
553	สุราษฎร์ธานี	บ้านนาสาร	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
554	สุราษฎร์ธานี	บ้านนาสาร	องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
555	สุราษฎร์ธานี	เคียนซา	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
556	สุราษฎร์ธานี	พระแสง	เทศบาลตำบลบางสวรรค์	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
557	สุราษฎร์ธานี	พุนพิน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
558	สุราษฎร์ธานี	ชัยบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
559	สุรินทร์	ท่าตุม	เทศบาลตำบลเมืองแก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
560	สุรินทร์	บัวเขต	องค์การบริหารส่วนตำบลลาโพน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
561	สุรินทร์	โนนนารายณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
562	สุรินทร์	โนนนารายณ์	องค์การบริหารส่วนตำบลละเวียง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
563	หนองคาย	เมืองหนองคาย	เทศบาลตำบลกวนวัน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
564	หนองคาย	เมืองหนองคาย	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
565	หนองคาย	ท่าบ่อ	เทศบาลเมืองท่าบ่อ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
566	หนองคาย	ท่าบ่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
567	หนองคาย	ท่าบ่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
568	หนองคาย	ศรีเชียงใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
569	หนองคาย	ศรีเชียงใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
570	หนองคาย	ศรีเชียงใหม่	เทศบาลตำบลหนองปลาปาก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
571	หนองคาย	สังคม	องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
572	หนองคาย	สระใคร	องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
573	หนองคาย	รัตนวาปี	องค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไส	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
574	หนองคาย	รัตนวาปี	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่อน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
575	หนองคาย	รัตนวาปี	องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
576	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
577	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
578	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
579	หนองบัวลำภู	นากลาง	เทศบาลตำบลนากลาง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
580	หนองบัวลำภู	นากลาง	องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
581	หนองบัวลำภู	นากลาง	เทศบาลตำบลเก่ากลอย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
582	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
583	หนองบัวลำภู	สุวรรณคูหา	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
584	หนองบัวลำภู	สุวรรณคูหา	เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
585	หนองบัวลำภู	สุวรรณคูหา	เทศบาลตำบลบุญหัน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
586	หนองบัวลำภู	สุวรรณคูหา	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
587	อ่างทอง	เมืองอ่างทอง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าจิว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
588	อ่างทอง	เมืองอ่างทอง	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
589	อ่างทอง	เมืองอ่างทอง	องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
590	อ่างทอง	ไชโย	เทศบาลตำบลเกษไชโย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
591	อ่างทอง	วิเศษชัยชาญ	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
592	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
593	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝื่อ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
594	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
595	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
596	อำนาจเจริญ	ปทุมราชวงศา	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ

597	อำนาจเจริญ	ปทุมราชวงศา	เทศบาลตำบลห้วย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
598	อำนาจเจริญ	หัวตะพาน	เทศบาลตำบลรัตนวาปีศรีเจริญ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
599	อำนาจเจริญ	สิ้ออำนาจ	เทศบาลตำบลดงมะยาง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
600	อำนาจเจริญ	สิ้ออำนาจ	องค์การบริหารส่วนตำบลแมด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
601	อุดรธานี	กุดจับ	เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
602	อุดรธานี	โนนสะอาด	เทศบาลตำบลโนนสะอาด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
603	อุดรธานี	ทุ่งฝน	องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
604	อุดรธานี	วังสามหมอ	เทศบาลตำบลชะยาว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
605	อุดรธานี	วังสามหมอ	องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
606	อุดรธานี	บ้านฝือ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝือ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
607	อุดรธานี	บ้านฝือ	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
608	อุดรธานี	บ้านฝือ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
609	อุดรธานี	หนองแสง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
610	อุดรธานี	หนองแสง	เทศบาลตำบลนาดี	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
611	อุดรธานี	ประจักษ์ศิลปาคม	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
612	อุดรดิตถ์	ท่าปลา	องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
613	อุดรดิตถ์	บ้านโคก	องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
614	อุดรดิตถ์	พิชัย	เทศบาลตำบลในเมือง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
615	อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
616	อุบลราชธานี	เขื่องใน	องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุน้อย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
617	อุบลราชธานี	เขื่องใน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
618	อุบลราชธานี	เขื่องใน	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
619	อุบลราชธานี	เขื่องใน	องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้เหล็ก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
620	อุบลราชธานี	เดชอุดม	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเท็ง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
621	อุบลราชธานี	น้ำยืน	องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
622	อุบลราชธานี	บุญศรี	เทศบาลตำบลคอแลน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
623	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
624	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
625	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
626	อุบลราชธานี	โพธิ์ไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
627	อุบลราชธานี	สิรินธร	องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
628	อุบลราชธานี	สิรินธร	เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
629	อุบลราชธานี	ทุ่งศรีอุดม	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขำระ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ

ยังไม่เริ่มตอบ IIT

ตอบ IIT ได้น้อย

ค่าขั้นต่ำ IIT	ตอบด้วย ตนเอง IIT
30	3
30	27
30	16
30	3
30	11
25	11
30	22
30	25
29	26
30	26
30	3
30	22
30	2
30	10
20	13
30	3
30	20
27	26
30	0
30	0
30	22
30	12
30	26
30	15
30	8
30	9
30	26
30	14
30	20
24	22
22	16
30	28
30	26
22	14
25	24
30	12
30	6
30	18
30	2
30	9
30	28
30	17
30	18
30	19
30	22
30	1

30	1
30	10
30	1
30	13
30	16
30	29
30	8
30	27
30	0
30	29
30	0
30	15
30	8
30	12
30	28
30	16
30	11
30	7
30	1
30	28
30	25
30	0
30	0
23	0
30	19
30	6
30	21
30	28
25	15
30	19
29	24
27	24
30	23
19	18
52	20
25	5
20	7
30	6
30	12
30	18
30	24
30	10
27	23
20	0
100	94
30	27
30	18
30	23
30	15
30	23

30	27
24	0
19	15
30	19
24	21
30	11
30	12
30	1
30	27
30	0
30	6
30	0
30	1
30	17
30	0
30	0
30	0
30	0
30	22
30	0
30	0
30	26
30	9
30	0
30	0
30	0
30	23
30	15
30	0
30	5
30	28
30	2
30	0
26	0
29	14
30	6
30	9
30	29
30	13
30	7
30	21
30	16
30	25
30	0
30	22
30	16
30	26
30	22
30	28
30	4

25	3
30	2
30	17
30	0
30	2
21	0
30	3
30	0
30	18
30	0
30	26
30	2
30	19
30	5
20	8
30	15
30	14
30	0
30	9
30	11
30	0
30	27
20	13
30	14
30	22
30	0
30	27
30	9
30	6
30	14
30	4
26	0
29	12
29	28
30	2
30	0
30	17
30	8
30	19
21	17
30	0
30	24
30	27
30	3
20	7
30	23
30	27
30	11
30	28
30	28

30	6
26	3
30	24
30	13
30	18
30	7
30	7
30	20
30	23
30	6
30	22
29	18
30	17
30	11
30	25
30	12
30	29
30	25
16	3
30	9
23	21
30	23
30	23
30	15
24	22
30	10
23	19
30	15
30	23
30	7
46	29
30	21
30	23
30	25
16	15
30	19
30	25
30	23
27	19
30	17
30	21
30	22
30	27
30	23
100	83
30	23
30	22
30	28
30	28
30	7

30	3
30	12
30	27
30	13
30	21
30	20
30	23
30	25
30	3
30	25
30	5
30	20
74	52
30	7
30	10
30	10
30	20
30	11
28	25
30	23
30	7
30	15
24	17
30	8
30	9
30	0
30	13
30	17
30	0
30	12
30	23
30	28
24	0
30	6
13	7
30	0
30	6
25	23
30	0
28	26
30	17
30	13
30	8
30	8
30	17
30	7
30	4
30	15
25	18
30	16

30	28
30	13
30	22
30	21
29	15
30	9
30	5
30	3
30	24
30	17
30	17
28	23
30	0
30	22
30	24
30	16
30	15
30	19
30	28
23	21
15	11
30	9
30	13
30	5
30	26
30	15
30	23
30	29
30	1
30	9
30	16
30	16
30	27
30	20
30	12
30	28
30	13
30	10
30	21
30	2
30	0
30	0
30	9
30	7
28	23
30	25
27	22
30	28
30	22
30	22

30	19
30	20
30	6
29	22
30	6
30	4
30	1
30	0
30	15
30	25
30	2
30	21
30	4
25	1
20	4
30	6
30	28
100	89
28	10
30	27
30	0
30	6
30	0
30	14
30	14
30	3
30	11
30	21
30	13
30	0
30	0
30	17
30	18
30	0
30	0
30	0
30	13
30	20
30	28
30	24
30	27
30	10
30	23
30	23
30	8
30	23
30	4
15	5
30	26
30	17

30	20
30	14
30	17
30	0
30	0
30	0
30	26
18	17
20	0
29	0
30	11
30	4
30	0
30	0
30	6
30	28
30	0
30	23
30	28
30	18
30	0
30	0
30	0
30	8
30	0
30	0
30	5
30	29
30	26
21	0
30	0
16	8
30	0
30	14
30	0
27	24
30	9
30	0
30	8
30	19
30	3
30	16
30	27
30	19
19	5
30	24
30	22
30	11
30	10
30	10

30	14
22	0
30	28
30	0
30	0
17	0
30	0
30	15
30	11
30	29
30	14
30	21
30	20
30	16
30	16
30	2
30	15
30	3
30	1
30	18
30	13
30	14
30	24
30	10
30	25
30	13
30	22
25	18
30	1
30	8
30	18
23	11
30	17
30	25
30	12
30	22
30	16
30	0
30	0
30	28
30	28
30	5
30	28
30	0
30	3
30	0
30	0
30	9
30	25
30	17

30	28
30	21
30	19
30	21
28	26
30	28
30	11
30	19
30	17
30	1
21	20
22	15
30	0
30	13
62	55
30	2
30	23
30	0
30	24
30	0
30	16
23	5
30	3
30	25
30	0
20	0
30	29
20	19
30	29
30	11
30	28
30	18
30	6
22	9
30	8
30	19
20	17
30	16
28	23
30	20
30	23
30	27
100	56
30	16
30	25
30	24
30	18
30	15
30	12
30	21

96	86
30	4
29	14
19	12
30	1
30	2
30	14
30	2
30	12
30	25
30	22
30	10
30	22
30	28
30	28
30	1
30	20
22	12
30	25
30	23
30	14
30	15
30	1
30	13
30	19
30	26
30	20
30	0
30	13
30	9
30	0
30	15
30	16
30	6
30	0
30	7
30	0
30	8
30	16
30	18
30	8
30	9
30	13
30	21
30	23
30	7
30	29
30	5
30	23
30	1

30	0
30	1
30	4
30	21
30	13
30	1
30	4
30	6
30	18
30	6
30	0
30	23
30	23
30	11
30	12
30	24
27	17
30	26
30	6
30	25
30	23
30	3
30	23
30	16
30	11
30	15
30	11
30	23
30	7
30	0
29	23
30	23
20	15